

เมฆาลัยสาร



ปีที่ 41 ฉบับที่ 41 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จ.นครฯ เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ

ที่ห้องประชุมศรีธรรมมาโคกกราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายภารกิจและเตรียมพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสสมทวมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ให้เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ โดยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 61 รูป ในเวลา 06.30 น. ณ บริเวณถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จากนั้นในเวลา 09.00 น. เป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช และในช่วงค่ำตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทองพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพร ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) และในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่เช่นกัน จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 81 รูป ในช่วงเช้าเวลา 06.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมมาโคกกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากนั้นในเวลา 09.00 น. เป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) ต่อด้วยการไปท่อมผ้าพระภูกษัตริย์ราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และในช่วงค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปเป็นพิธีถวายพุ่มเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ)

(ต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

จ.นครฯ เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ (ต่อจากหน้า 1)

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธีสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันอันเป็นมหามงคลของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะมนุษยฯ กระตุ้นเตือนความสำคัญของภาษาไทย จัดโครงการภาษาไทยในประชาคมอาเซียน

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทยในประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2555 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 19 และห้องประชุมพรหมโยธี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ กล่าวถึงความสำคัญของการสัมมนาในครั้งนี้ว่า เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 จะมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ทำให้หลาย ๆ ฝ่ายคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การจัดระบบและการเพิ่มขึ้นของการค้า การลงทุนและการบริหารระหว่าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายตัวของเมือง การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างใกล้ชิด การเคลื่อนย้ายคน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร จากการคาดเดาดังกล่าวส่งผลให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านภาษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ เพราะภาษาจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทำความเข้าใจกัน โดยภาษาที่ทุกประเทศส่งเสริมให้กับประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้คือ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วนั้น ยังมีอีกหนึ่งภาษาที่ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ความสนใจที่จะทำการศึกษาไม่ต่างจากภาษาอังกฤษ นั่นคือ ภาษาไทยนั่นเอง เพราะเนื่องจากมีผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดตลาดอาเซียน” ที่ค้นพบว่าภาษาไทยจะมีความสำคัญในการสื่อสารและการมีงานทำ อีกทั้งจะเป็นภาษากลางของกลุ่มประเทศอาเซียน เท้าเทียมกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากต่อไปประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน จากข้อมูลดังกล่าวมานั้น ทำให้สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพสนใจที่จะสัมมนาเรื่อง “ภาษาไทยในประชาคมอาเซียน” ขึ้น ประกอบกับในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยต่อไป

จึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนาตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้แจ้งไปแล้วข้างต้น

สำนักวิทยบริการฯ เพิ่มทักษะการออกแบบให้ น.ศ. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบของ mini TCDC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC) จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง "การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลวัสดุ" และการบรรยายเรื่อง "การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในงานออกแบบ" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ผศ.สมพร เรืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้สัมภาษณ์ว่า โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และการให้บริการในห้องสมุด นอกจากนี้แล้วยังได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการออกแบบแก่นักศึกษาและผู้สนใจ ซึ่งในการจัดกิจกรรมทุกครั้งก็ได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว

สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายทั้ง 2 เรื่อง ประกอบด้วย คุณวิภาวรรณ สุตสง่า และคุณชโยดม สามิบัติ บรรยายเรื่อง "การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลวัสดุ" และดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ มาบรรยายในเรื่อง "การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในงานออกแบบ" โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่านนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำแบรนด์ให้แก่วงการแฟชั่น และวงการเครื่องสำอาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ทุกโครงการ ส่งชุดเบิกไปยังงานการเงินภายในวันที่ 10 กันยายน 2555 ก่อนเวลา 16.00 น.

อนึ่งเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการส่งชุดเบิก ขอให้จัดส่งชุดเบิก (ฉบับถูกต้องสมบูรณ์) ไปยังหัวหน้างานการเงินโดยไม่ต้องผ่านหน่วยตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**คนสวย คนหล่อ ขอทำดี
นิเทศฯ โครงการ 4
เตรียมพบกับพวกเราที่นี้เร็วๆ นี้**



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชมา นนทโชติ
พิสุน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิกเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง

วันที่ 1 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยมีระเบียบวาระสำคัญในเรื่องการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักศึกษา และแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันก่อนประชุม ณ อาคาร 19

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จับฉลากมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนสมาชิกร่วมเป็นสักขีพยานที่ท่าน ผลการจับฉลากมอบทุนการศึกษามีดังนี้ ระดับก่อนประถม ทุนละ 800 บาท ผู้ได้รับทุนคือบุตรของคุณสมปอง รัฐอุทัย คุณศุภมาศ ไทยฤทธิ์ คุณก้องภพ ปรีชาชาญ และคุณเสริมรัตน์ อนันท์กาญจน์

ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท ผู้ได้รับทุนคือบุตรของคุณพวงรัตน์ รัตนสุภา คุณแหวงตา คงเกลี้ยง คุณพรทิพา อุมาริ และคุณสุภัทร มหากิตติคุณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,500 บาท คุณเดือนใจ วุฒิมานพ ผศ.ชนิษฐา กิรติภัทรกาญจน์ และผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 2,000 บาท ผู้ได้รับทุนคือบุตรของคุณกาญจน์ พุทธานู ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด และคุณณภัคจิรา ทิพยสกุลักษณ์ และระดับอุดมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท ผู้ได้รับทุนคือบุตรของคุณสำเนียง นนทโชติ คุณชญธิชา ไกรนุกูล คุณศิวาพร จันทูนิ ผศ.ดร.ศุภวรรณพรหมเพรา และคุณอานนท์ ขุนจักรี ส่วนการรับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะออกประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

ใกล้สิ้นเดือนแล้ว งานการเงินแจ้งมาว่าเงินเดือน ประจำเดือนกรกฎาคมมีกำหนดจ่ายดังนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ จ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม ส่วนพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ่ายวันที่ 27 กรกฎาคม แต่สำหรับสลิปเงินเดือนนั้น จะได้รับภายในวันที่ 30 กรกฎาคม เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นขัดข้อง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ย่าเดือนกันสึม สำหรับท่านที่ได้รับการัดเชิญร่วมงานมงคลสมรสของบุตรสาว คุณวินัย จินดาวัฒน์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม นี้ จะมีการเลี้ยงฉลองที่โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

ปิดท้ายพิกเที่ยงวันนี้ด้วยคำสอนของท่าน ว.วชิรเมธี “นิ้วทั้ง 5 ไม่เท่ากันฉันใด ความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันฉันนั้น ธรรมชาติต้องการสอนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย บางสิ่งที่เขาขาด เราอาจมี บางสิ่งที่เขาดี เราอาจด้อย เราเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกัน” สวัสดิ์คะ